

เรียน ผู้ปกครองและครอบครัวของนักศึกษาคาร์ลตัน

ยินดีต้อนรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคาร์ลตัน ในฐานะสมาชิกของเรานั้นบทบาทการเป็นผู้ปกครองและครอบครัวของคุณมีความสำคัญมาก ทางคาร์ลตันยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือช่วยเหลือและแนะนำ เพื่อให้บุตรหลานของคุณสามารถปรับตัวและอาศัยอยู่ในเมืองนอร์ทฟีลด์ได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้จดหมายฉบับนี้จะเป็นจดหมายกระดาษฉบับสุดท้ายที่คุณจะได้รับในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนปีนี้

นิว สติวเดนต์ วิก หรือ สัปดาห์ปฐมนิเทศน์สำหรับนักศึกษาใหม่มีกำหนดการเริ่มต้นในวันที่ 9 กันยายน 2564 ส่วนตารางปฐมนิเทศน์สำหรับผู้ปกครองนั้น ติดตามได้ที่เว็บไซต์ go.carleton.edu/newparents ในช่วงปลายฤดูร้อน

นอกจากนี้บนเว็บไซต์เดียวกันนั้นกรุณาอ่านและทำความเข้าใจคู่มือครอบครัว (*Family Guide*) ที่คาร์ลตันและสภาที่ปรึกษาผู้ปกครองร่วมกันจัดทำขึ้น คู่มือนี้มีข้อมูลสำคัญที่ผู้ปกครองและครอบครัวของนักศึกษาใหม่มักพบว่าไม่คุ้นเคย ข้อมูลต่างๆนี้รวมไปถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของนักเรียน การแจ้งเตือนของผู้ปกครองและนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่คาร์ลตันพวกเราปฏิบัติและให้เกียรตินักเรียนทุกคนในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่ง และต้องการให้คุณทราบว่าคุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรบ้างเมื่อนักเรียนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ชุมชนของเรา

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. CDT (19.00 น. EDT / 16.00 น. PDT / 06:00 น. เวลาไทย) ขอเชิญคุณเข้าร่วมการสัมมนาทาง Zoom ซึ่งเป็นเป็นการสัมมนาสำหรับผู้ปกครองและครอบครัวของนักศึกษาใหม่เพื่อแบ่งปันข้อมูลประสบการณ์ของนักเรียน การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการรับมือและจัดการกับการระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงตอบคำถามต่างๆที่คุณอาจมีเกี่ยวกับคาร์ลตัน งานสัมมนานี้ดำเนินการโดนจันและ Art Rodriguez '96 รองประธานและคณบดีฝ่ายธุรการและความช่วยเหลือทางการเงิน คุณจะได้รับค่าเชิญทางอีเมลล์ให้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์และลิงก์สำหรับลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม (กรุณายืนยันข้อมูลติดต่อของคุณที่ go.carleton.edu/newparents)

ฉันและบุคลากรของคาร์ลตันทุกฝ่ายยินดีและพร้อมจะช่วยเหลือส่งเสริมให้นักเรียนของเราประสบความสำเร็จในการพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาสี่ปีที่กำลังจะเริ่มต้นนี้ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งที่ไว้วางใจพวกเราให้ทำหน้าที่ที่สำคัญเช่นนี้ หากคุณมีคำถาม ปัญหา ข้อเสนอ หรือความกังวลใจใดๆ กรุณาติดต่อเราทันทีโดยไม่ต้องเกรงใจ

สุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนคุณมาร่วมกันสร้างสี่ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทรงคุณค่าและมีความหมายให้กับนักเรียนของเราและลูกหลานของคุณ

ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

ดร. แครอลีน เฮช. ลิฟวิงสตัน

รองอธิการบดีฝ่ายความเป็นอยู่ของนักศึกษาและคณบดีนักศึกษา

เรียน ผู้ปกครองของนักศึกษาคาร์ลตัน

พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคุณและนักเรียนเข้าสู่ Carleton College's Class of 2025 ในจดหมายฉบับนี้พวกเราแนะนำตัวเองและแบ่งปันวิธีการที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับชุมชนคาร์ลตัน คอลเลจ ปัจจุบันพวกเราเป็นประธานของสภาที่ปรึกษาผู้ปกครอง สภาที่ปรึกษาผู้ปกครองเป็นกลุ่มผู้ปกครองที่อาสาเพื่อให้คำแนะนำ มหาวิทยาลัยและเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้ปกครองท่านอื่นๆ พวกเราตระหนักและเข้าใจว่าการตัดสินใจเข้าเรียนที่คาร์ลตันคอลเลจสำหรับหลายครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในปีและเวลานี้ที่โรคCovid-19ยังคงระบาดและส่งผลกระทบต่อหลายครอบครัวอาจไม่มีโอกาสได้มาที่วิทยาลัยก่อนตัดสินใจ พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้คุณได้เชื่อมต่อและค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

อันดับแรกพวกเราหวังว่าคุณจะเริ่มทำความคุ้นเคยกับ Parent / Family Gateway ที่ go.carleton.edu/parents Gatewayนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเมื่อคุณมีคำถามใดๆก็ตามเพราะในหน้าเว็บไซต์มีลิงก์ไปยังฝ่ายต่างๆที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ฝ่ายต่างๆของมหาวิทยาลัยเหล่านี้เป็นที่บุตรหลานของคุณอาจต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการติดต่อในระหว่างระยะเวลาที่ศึกษาที่คาร์ลตันคอลเลจ นอกจากนี้เว็บบอร์ดกล่าวยังมีลิงก์ไปยังข้อมูลข่าวสารและปฏิทินกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัย จดหมายข่าวผู้ปกครอง การสัมมนาผ่านเว็บและอื่นๆอีกมากมาย

บนเกตเวย์คุณจะเห็นลิงก์ไปยัง คู่มือครอบครัว ภายใต้ "ข้อมูลและนโยบาย" เราขอแนะนำให้ผู้ปกครอง(หรือผู้ปกครองทางกฎหมาย)ของนักศึกษาใหม่ทุกคนอ่านคู่มือนี้โดยเฉพาะส่วนที่อยู่ใต้หัวข้อ "คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง" ในส่วนนี้จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังในการพัฒนาเมื่อบุตรหลานของคุณก้าวผ่านคาร์ลตัน กรุณาให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของนักเรียนและการแจ้งเตือนของผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถแบ่งปันกับผู้ปกครองและครอบครัวเกี่ยวกับบุตรหลานของพวกเขา มหาวิทยาลัยไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับนักศึกษาได้ ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณสนทนากับบุตรหลานของคุณเกี่ยวกับความคาดหวังร่วมกันให้ถี่ถ้วนเพื่อร่วมวางแผนวิธีการติดต่อและการอัปเดตความเป็นอยู่รวมถึงความเป็นไปในชีวิตมหาวิทยาลัยของบุตรหลานของคุณ

บนเกตเวย์คุณสามารถเข้าถึง แฟมิลี่ ไดเร็กทอรี (ภายใต้ "บริการสำหรับผู้ปกครอง") ซึ่งรวบรวมรายชื่อผู้ปกครอง (หรือผู้ปกครองทางกฎหมาย)ตามภูมิภาค/พื้นที่ต่างๆ รวมถึงรายชื่อและชั้นเรียนของนักเรียนและข้อมูลติดต่อของพวกเขาเหล่านั้น พวกเราหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการค้นหาครอบครัวคาร์ลตันครอบครัวอื่นๆในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่หรือรอบข้างซึ่งคุณสามารถติดต่อ แบ่งปันข้อมูล คำแนะนำและความสนใจได้ โดยคุณสามารถเข้าถึง ไดเร็กทอรีที่อัปเดตแล้วได้หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ด้วยชื่อผู้ใช้ **parents** และรหัสผ่าน **knights2021**

แม้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองในไดเร็กทอรีจะถือเป็น "ข้อมูลสาธารณะ" ภายในชุมชนคาร์ลตัน แต่เราตระหนักและเคารพความต้องการความเป็นส่วนตัวของคุณ ฉะนั้นหากคุณต้องการอัปเดตและ/หรือละเว้นข้อมูลของคุณจากไดเร็กทอรีออนไลน์โปรดไปที่: apps.carleton.edu/parents/update

หากคุณต้องการติดต่อกับพ่อแม่ / ผู้ปกครองของนักศึกษาคาร์ลตันคนอื่น ๆ ทางอีเมลหรือออนไลน์:

- เข้าร่วมกลุ่มอีเมลล์ผู้ปกครองที่ apps.carleton.edu/parents/list
- ขอเข้าร่วมกลุ่มปิดและไม่เป็นทางการสำหรับผู้ปกครอง Carleton College บน Facebook

เรามั่นใจว่าคุณจะพบว่าคาร์ลตันคอลเลจมีความเข้มงวดทางวิชาการและมีประสิทธิภาพทางการสอนระดับสูง อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ให้กับบุตรหลานของคุณ หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยโปรดติดต่อสำนักงานคณบดีนักศึกษาที่หมายเลข +1 (507) 222-4075 หรือติดต่อ โจ้ แบกกอต (Joe Baggot) คณบดีประจำชั้นปีที่ 1 ที่ jbaggot@carleton.edu

ขอแสดงความนับถือ

คาเรน แชนเดลแมน และ มาร์ค เฮิร์ชแมน ประธานร่วม
สภาที่ปรึกษาผู้ปกครองของคาร์ลตัน คอลเลจ
พ่อแม่ของแอนบี เฮิร์ชแมน '20 และเอมิลี เฮิร์ชแมน '23